

คำกล่าวเปิดงาน

งานสัมมนาประจำปี 2567 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

“เสริมศักยภาพ SMEs เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ”

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ธพท. สำนักงานภาคเหนือ จ. เชียงใหม่

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณวีรพงศ์ ฤทธิรอด

แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเปิดงานสัมมนาประจำปีของสำนักงานภาคเหนือในวันนี้ และรู้สึกยินดีเป็นพิเศษ เพราะที่ผ่านมามีงานสัมมนาประจำปีจัดเพื่อสื่อสารนโยบายและเผยแพร่งานศึกษาวิชาการที่เป็นประโยชน์กับพื้นที่ แต่ปีนี้ เราตั้งใจเปลี่ยนงานสัมมนาประจำปีของสำนักงานภาคไปเป็นลักษณะเชิงปฏิบัติการมากขึ้น เพราะสำนักงานภาคอยู่ในพื้นที่ มีโอกาสเข้าถึงและใกล้ชิดกับประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ มากกว่าสำนักงานใหญ่ จึงควรให้งานนี้เป็นเวทีกลางให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันหาคำตอบสำหรับโจทย์สำคัญของพื้นที่ โดยมีแนวทางที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนและธุรกิจนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น

จากการลงพื้นที่เพื่อรับฟังประชาชนและธุรกิจในภาคเหนือในช่วงที่ผ่านมา โจทย์หนึ่งที่สำคัญของภาคเหนือ คือ การเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs ซึ่ง SMEs ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ หากเราจะหวังให้ประเทศเติบโต แก้ความเหลื่อมล้ำ เราจะหวังกำลังจากเฉพาะรายใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ SMEs จึงมีความสำคัญ และเมื่อดูข้อมูลของภาคเหนือ จะเห็นว่า ภาคเหนือมีสถานประกอบการประมาณ 5 แสนแห่งและเกือบทั้งหมดเป็น SMEs ที่สร้างงานให้กับคนมากกว่า 3 ล้านคน หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของผู้มีงานทำทั้งหมดในภาคเหนือ ดังนั้น ถ้าเราต้องการแก้ความเหลื่อมล้ำ ก็ต้องสร้างโอกาสให้ SMEs โดดได้ ถึงจะแก้โจทย์ได้ดี “การเสริมศักยภาพ SMEs เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ” จึงเป็นที่มาของหัวข้องานในวันนี้

ภายใต้บริบทนี้ สิ่งที่เราคาดหวัง คือ ให้ SMEs ในฐานะผู้ต้องการสินเชื่อ และสถาบันการเงินในฐานะผู้ให้สินเชื่อ เข้ามาเจอกันได้ง่ายขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีบทบาทในการสร้างถนนเชื่อมให้ SMEs รู้เขาและรู้เรา เข้าใจความคาดหวังของอีกฝั่ง เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมสถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อให้ คือขยับเข้าใกล้กันมากขึ้น ซึ่งผมหวังว่า งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะช่วยตอบโจทย์ให้เข้าใจตรงนี้

ในช่วงแรกของงาน ผู้อำนวยการอาวุโส แบงก์ชาติ สำนักงานภาคเหนือ คุณพรวิภา จะมาเล่าในมุมมอง SMEs ที่พยายามปรับตัวให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อ ซึ่งแบงก์ชาติภาคเหนือได้ลงพื้นที่พูดคุยกับ SMEs ให้เข้าใจมุมมองความต้องการสินเชื่อ อุปสรรค และความพร้อมในการปรับตัว เพื่อให้มีแนวทางเพิ่มโอกาสให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อ

ในช่วงต่อไป ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน แบงก์ชาติ คุณสุวรรณี จะมาเล่าในมุมมองสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจชนิดหนึ่ง ถ้าสถาบันการเงินจะปล่อยสินเชื่อก็ต้องดูผลตอบแทนที่คุ้มต้นทุนและความเสี่ยง ถ้าคิดผลตอบแทนสูงเกินไป SMEs ก็อาจจะจ่ายไม่ได้ อีกเรื่องที่สถาบันการเงินดู คือ ต้นทุน ซึ่งมีหลายองค์ประกอบ เช่น ต้นทุนการดำเนินงาน ต้นทุนความเสี่ยงเครดิต ถ้าต้องการลดต้นทุนเหล่านี้เพื่อให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้ ก็ต้องเสริมสร้างระบบนิเวศเพื่อช่วยลดต้นทุนต่าง ๆ ได้แก่ การช่วยให้สถาบันการเงินประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย (Open data) และอีกเรื่องที่ยังพยายามผลักดันอยู่ คือ การลดต้นทุนความเสี่ยงจากหนี้เสียผ่านกลไกค้ำประกันสินเชื่อที่ยืดหยุ่นขึ้น เหมือนเรากำลังสร้างถนนเชื่อม SMEs ให้เจอกับสถาบันการเงินดังที่เล่าไป นอกจากนี้ ยังมีช่วงเสวนาที่ทุกท่านจะได้ฟัง SMEs และสถาบันการเงินตัวจริงเสียงจริงมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันว่าแต่ละฝั่งอยากเห็นอะไร และจะทำให้ SMEs มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นอย่างไร

และสุดท้าย เพื่อให้งานสัมมนาในวันนี้ เป็นเชิงปฏิบัติการที่มีการ “ลงมือทำ” (Practical) คุณพรวิภา จะเล่าวิธีเพิ่มโอกาสให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น ผ่านการทดลองจริงในลักษณะคลินิก โดย SMEs สามารถประเมินตนเอง (self-assessment) ว่ามี gap อะไรที่ยังเหลืออยู่เพื่อปิดให้ครบ ถ้าเทียบเคียง การประเมินตนเองก็เหมือนการตรวจสุขภาพ ดูค่าตัวค่าไต ว่าสุขภาพเรามีปัญหาอะไร จะได้รับการรักษาได้อย่างตรงจุด แต่การเข้าถึงสินเชื่อไม่ใช่จุดสิ้นสุด ถ้าบริหารการเงินไม่ดีก็อาจไม่ประสบความสำเร็จ ต้องหาวิธีให้รู้ว่าต้องทำอะไร ดังนั้น การประเมินตนเองเพื่อปิด gap และการบริหารกระแสเงินสดของ SMEs จึงเป็นเรื่องสำคัญในการเสริมศักยภาพของ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านจากภาคส่วนต่าง ๆ กว่า 250 คน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ และไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ แต่ผมขอถือโอกาสขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำงานกับแบงก์ชาติภาคเหนือมาโดยตลอด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการลักษณะเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ และให้แบงก์ชาติทำหน้าที่เพื่อภาคเหนือได้ดีขึ้น ขอขอบคุณครับ